



Cuộc Họp Hội Đồng Quản Trị Khu Vực Của Năm 2013

Khu Vực IV – Tiến Sĩ Robert McClure

Ngày 2 Tháng 4 tại Trường Trung Học Phổ Thông Parkview

Bắt đầu vào tháng 3, 2013, Hội Đồng Quản Trị Sở Giáo Dục Quận Gwinnett lại lên đường, như vẫn làm hàng năm, họp một lần tại mỗi khu vực của từng thành viên trong Hội Đồng Quản Trị. Các buổi họp là thời điểm để Sở Giáo Dục chia sẻ thông tin với quần chúng. Các buổi họp cũng là cơ hội để nghe bài phát biểu hàng năm của Tổng Giám Đốc Điều Hành/Giám Đốc Sở J. Alvin Wilbanks về tình trạng trường học trong khu vực, chú trọng vào các chỉ thị mang tính chiến lược, các thành tựu gần đây và các sáng kiến mới, và những thử thách về ngân sách hiện hành của trường học trong khu vực.

Các Cuộc Họp Hội Đồng Quản Trị Khu Vực Của Năm 2013 được tổ chức theo các cụm trường trong khu vực cử tri của từng thành viên của Hội Đồng Quản Trị. (Tuy nhiên các công dân có thể tham gia bất kỳ một trong năm cuộc họp nào.) Các trường trong Khu Vực IV là:

Anderson-Livsey ES	Brookwood HS	Knight ES	Pharr ES
Annistown ES	Camp Creek ES	Lilburn ES	Shiloh ES
Arcado ES	Centerville ES	Lilburn MS	Shiloh HS
Berkmar HS	Craig ES	Mountain Park ES	Shiloh MS
Berkmar MS	Five Forks MS	Nesbit ES	Snellville MS
Britt ES	Gwin Oaks ES	Parkview HS	South Gwinnett HS
Brookwood ES	Head ES	Partee ES	Trickum MS

Interpretation available in Spanish, Korean, Mandarin Chinese, Cantonese Chinese, and Vietnamese.

Se ofrecerán servicios de intérpretes para personas que hablen español.

한국어 통역이 제공됩니다.

我们提供中文（普通话）翻译服务

我们提供中文（广东话）翻译服务

Có Dịch Vụ Thông Dịch Tiếng Việt

Các Cuộc Họp Hội Đồng Quản Trị Khu Vực Khác trong 2013 – Tất cả các cuộc họp bắt đầu vào lúc 7 giờ tối tại nhà hát của trường tổ chức, các món giải khát nhẹ được phục vụ lúc 6:30 tối.

Khu Vực I Carole Boyce

Ngày 4 tháng 4 tại Trường Trung Học Phổ Thông Archer

Khu Vực II Daniel Seckinger

Ngày 28 tháng 3 tại Trường Trung Học Phổ Thông Mill Creek

Khu Vực III Tiến Sĩ Mary Kay Murphy

Ngày 26 tháng 3 tại Trường Trung Học Phổ Thông Peachtree Ridge

Khu Vực V Louise Radloff

Ngày 16 tháng 4 tại Trường Trung Học Phổ Thông Meadowcreek

437 Old Peachtree Road, NW

Suwanee, GA 30024-2978

www.gwinnett.k12.ga.us

